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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามญั  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565   เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  (ห้อง ๓/๓)  

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
5 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
7 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
12 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
15 นายจตุพร เอกวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
16 นายกรณ์พงษ ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
17 นางสาวภัทราวดี นิโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
19 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
20 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
3 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
4 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 
5 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

-/4.นายสมยศ...  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวุฒิธรณ์ อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวิโรจน ์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 นายธีระเดช  บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 พล.ต.ต.อรุณ  แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายพิสิษฐ์  จาริกสกุลชัย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
9 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
10 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
11 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
12 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
13 นางอินทิรา เกตุรัตน์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14 นางเบญจมาศ ชะโนภาส ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
15 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน ์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
16 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ 
17 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
18 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
19 นายธนวัฒน ์ ภู่นารถ ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
20 นางมาลินี  สังวรศิลป์ รก.ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
21 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
22 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
23 นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
24 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
25 นางภารดี ร่มจําปา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
26 นายอนุวัฒน ์ พรเหลืองชมภู รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
27 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
28 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
29 นางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
30 นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
31 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
32 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
33 นายเกียรติ จันทนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

 
/34.นางอัญชัน... 
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34 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล 
35 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 
36 นางนุชนาถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
37 นางรุ่งรว ี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองยุทธศาสตร์ฯ 
38 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ฯ 
39 นางสาวนุจรีย์ บุญยกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
40 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
41 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันฯ สํานักปลัดเทศบาล 
42 นายธนันธร พันธ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
43 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
44    นายบริพงษ ์ รัตนศิลป์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
45 ส.ท.ยุทธศักด์ิ สงฆ์รักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 

 
เร่ิมประชุม เวลา  09.30  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี     เรียน คุณวุฒิธรณ์ อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ และกราบเรียนท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  

ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท้ัง  3  ท่าน  ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท้ัง 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
   วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ปร ะชุมแล้ว ขอเรียนเ ชิญ             
ท่านพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาล ได้
มอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเทศบาล ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง                เรียน ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา    
รองประธานสภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนการงาน  ส่ือมวลชน  ผู้แทนชุมชน   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   

 ก่อนท่ีเราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  
  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณท่านวุฒิธรณ์  อาจต้น  ท่ีให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   1.1 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   
รองประธานสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
/ข้อบังคับ... 
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     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
และการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2565        
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

   1.2  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลนคร 
     นครสวรรค ์
    เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

    อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24  จึงประกาศใช้แผนดําเนินงานดังกล่าว  
และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 

   1.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข 
    คร้ังที่ 5 / 2565 และ ข้อ 1.4 เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 /2565  
    ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงถึงฉบับปัจจุบัน โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 นั้น 

    เพื่อให้การบริหารการดําเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
จึงเห็นชอบให้แก้ไข และเพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข ครั้งท่ี 5/2565 และ เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 4 / 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 24  จึงประกาศให้ทราบ       
โดยท่ัวกัน  

   และเพิ่มเติมเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีก 1 เรื่อง  คือ  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ระบุว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดรายงานฯ ได้ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 

   ขอแนะน าข้าราชการ จ านวน 1 ท่าน  ที่ย้ายมาสังกัดเทศบาล 
  นายเจนวิทย์ ปะเมโท  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) ย้ายมา
จาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565   

 
/นายพรสวัสด์ิ… 



๕ 
 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    ขอเพิ่มญัตติด่วนเสนอต่อท่ีประชุมสภา จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้   
  เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้เช่าร้านจําหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ด ในอาคารสถานี 

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์  โดยไม่เปิดประมูล (สํานักคลัง)  เป็น วาระท่ี 14  และวาระ 
อื่นๆ เป็นวาระถัดไป 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
             ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565  
นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญ ขอให ้
รองประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม  สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําประการใด โปรดเสนอ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯต่อท่ีประชุม      
                                          ไม่มี 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
ยกมือ   18   เสียง  

 งดออกเสียง  -  เสียง 

             เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่  29 ธันวาคม  2565 

  ด้วยคะแนน  18  เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง   ญัตติ เรื่องร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ว่าด้วยการด าเนินการของ 
    ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ.2565 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   เรียนเชิญ  ท่านสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์   เรียน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  ผมสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
   ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ มีความจําเป็นต้องเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ. 2565         
ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    

   หลักการ 
   ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่าด้วยการดําเนินการของ

ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้  

   เหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกําหนดให้     

ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําร่างข้อบัญญัติ 
/ท้องถิ่น... 



๖ 
 

  ท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ ให้ยื่นคําร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบท่ีประธานสภา
ท้องถิ่นกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  

   เพื่อให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 จึงขอเสนอญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่าด้วยการดําเนินการของ
ประชาชน ในการเข้าช่ือเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ.2565 เพื่อให้สภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

   จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือ 
รองประธานสภาเทศบาล เสนอเทศบัญญัติ เป็นแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตประชาชนจะ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ มีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอเทศบัญญัติ 
   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์            

ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ.2565 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  18   เสียง  
                                  งดออกเสียง   -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ พ.ศ. 2565 

  ด้วยคะแนน   18   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนญุาตดดูทราย ประจ าปี พ.ศ.  
    ๒๕๖๖ (ส านักช่าง) 
นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของสํานักช่าง กรณี นายพิสิฎฐ์  สุพิชญางกูร ได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
บริเวณแม่น้ําปิง หมู่ท่ี ๑๓ ตําบลวัดไทรย์ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์  เนื้อท่ีประมาณ ๒ ไร่ เพื่อประโยชน์ในการค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้ดูดทราย (๒) ให้คํานึงถึง ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตของจังหวัดนครสวรรค์  

               จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบฯ ต่อไป 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
   ขอเรียนถามว่า ในการต่อสัญญาการดูดทรายเทศบาลเรามีหนึ่งบริษัทเท่านั้นใช่ไหมท่ีดูดทราย  
     ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอทราบว่าค่าธรรมเนียมท่ีดูดทรายในแต่ละปีเป็นค่าธรรมเนียมท่ีตายตัว 

/เลยไหมว่า... 



๗ 
 

     เลยไหมว่าในแต่ละปีเทศบาลจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่มันอยู่ในจัดประโยชน์ไหม 
     เพราะไม่เคยเห็น ขอบคุณค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ค่าธรรมเนียมตายตัวเป็นบริษัทเข้ามาดูดครับ ไม่เหมือนกับการที่มีการเข้ามาดูดเป็นครั้งคราว 
      ต้นแม่น้ําเจ้าพระยาหรือร่องน้ําตรงบริเวณศาลากลาง   อันนี้เป็นค่าตอบแทนดูดและเอาทรายไปจํานวน 
     เท่าไหร่  การขายทรายคิวละเท่าไหร่  ค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการดูดก็คิดไป   แต่อันนี้เป็นของบริษัทเขา 
     ค้าขายและมีพื้นท่ีอยู่ข้างบนเขาต่อท่อลงไปดูดข้างล่าง ในการต่อใบอนุญาตเขาผ่านสภา   เพื่อขอความ 
         เห็นชอบเท่านั้น   ส่วนการอนุญาตจังหวัดเป็นผู้อนุญาตไม่ใช่เทศบาล   

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายธนู ชีวินโชติมา สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

 ขอสอบถามเพื่อเป็นความรู้ประเด็นท่ีดูดทรายจํานวน 2 ไร่ เป็นในแม่น้ําอย่างเดียวหรือ    
รวมตล่ิงข้างเคียงท้ังสองฝ่ังด้วย 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   พื้นท่ี 2 ไร่นี้คํานวณจากในแม่น้ําไม่ได้นับขึ้นมาบนตล่ิงกว้างยาวในลําน้ําเพราะทรายจะไหล
     มาตรงในบริเวณท่ีเขาดูด 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเรื่องการขออนุญาตดูดทราย 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจําปี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๖ (สํานักช่าง) 

  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   18   เสียง  
                                  งดออกเสียง    -     เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖  
 (ส านักช่าง) 

  ด้วยคะแนน  18   เสียง  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล (ส านักช่าง)  
นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตเทศบาล กรณีองค์การบริหาร    

ส่วนตําบลหนองกระโดน ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์         
ณ ศูนย์กําจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์ ตําบลบ้านมะเกลือ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยยินดี
ชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการกําจัดขยะมูลฝอยตามระเบียบกฎหมายท่ีเทศบาลนคร
นครสวรรค์กําหนด นั้น 

 
/เทศบาลนคร… 



๘ 
 

   เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระโดนไม่มีสถานท่ี
สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเอง และได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร      
ส่วนตําบลหนองกระโดน  ให้ทํากิจการนอกเขตเรียบร้อยแล้ว   ฉะนั้น  เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะ 

  มูลฝอยมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ จึงประสงค์ขอใช้สถานท่ีสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครนครสวรรค์ ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบกับเทศบาล
ได้รับความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านมะเกลือแล้ว ดังนั้นจึงต้องได้รับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 57 ทวิ และคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534            
เรื่อง มอบอํานาจในการอนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาล ทํากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด       
เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ 

   (๑) การนั้นจําเป็นต้องทํา และเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจหน้าท่ีอยู่ภายใน
เขตของตน 

   (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแห่ง
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ  

   (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
 จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองกระโดน ทํากิจการนอกเขตในการนําขยะมาท้ิงในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านสุภาพร  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

   ดิฉันอยากทราบว่า  กรณีชาวบ้านบ้านมะเกลือท่ีมีการประท้วงท่ีเป็นข่าวเรื่องการทําขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่จะดําเนินการได้ไหมในเมื่อเขามีการประท้วงเราอยู่ตรงนี้ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    สําหรับเรื่องการประท้วง เขาประท้วงเรื่องเกี่ยวกับการทําโรงไฟฟ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่อง

ขยะไปท้ิงหรือการทํา RDF ผมได้ไปช้ีแจงราษฎรท่ีในตําบลบ้านมะเกลือให้เขาเข้าใจว่าการทํา RDF คือ 
การดําเนินการเรื่องทําโรงคัดแยกขยะยังไม่ใช่การทําโรงไฟฟ้าพวกท่ีประท้วงเขาก็เข้าใจแล้ว และได้ทํา
หนังสือช้ีแจงไปหมดแล้ว ส่วนเรื่องในอนาคตเราค่อยว่ากัน  ว่าจะทําหรือไม่ทํา  เพราะเราไม่ได้เป็นผู้
ลงทุนอยู่แล้วเอกชนมาลงทุน คาดว่าเครื่องจักรจะมาประมาณเดือนมกราคม นี้ ประมาณเดือนสิงหาคม 
2566 น่าจะเรียบร้อย และไม่ต้องฝังกลบแล้ว   ส่วนเรื่องฝังกลบตอนนี้เราไล่ซื้อดินฝังกลบในบ่อแรก
น่าจะโอเคหมดแล้ว ได้นําเสนอการถมดินเรื่องฝังกลบไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งในวันท่ี 15 นี้เราจะปิดบ่อ
แรก และมีบ่อสองบ่อสาม ท่ีเราจะท้ิงได้อีก 2 – 3 ปี หลังจากนั้นเราก็จะทํา RDF ในการคัดแยกขยะ
และไม่ต้องฝังกลบอีก 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตเทศบาล (สํานักช่าง) 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  

/โปรดยกมือ... 



๙ 
 

   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ     18    เสียง  
                                  งดออกเสียง   -    เสียง 
                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล (ส านักช่าง)  
    ด้วยคะแนน    18    เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อนํา ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และน้ําท่วมขัง
ภายในชุมชนท่ีเกิดจากน้ําฝน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    โอนลด 
  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
  หมวด ค่าใช้สอย 
  ประเภท  
  - โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร.    เป็นเงิน   300,000 บาท 
  - โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น เป็นเงิน     10,000 บาท 
  - โครงการสัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย  เป็นเงิน     50,000 บาท 
  หมวด ค่าวัสดุ 
  - ค่าวัสดุสํานักงาน  เป็นเงิน     40,000 บาท 
  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นเงิน     15,000 บาท 
  - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   เป็นเงิน   100,000 บาท 
  - ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เป็นเงิน     25,000 บาท 
  - ค่าวัสดุอื่นๆ    เป็นเงิน       9,800 บาท 
                                            รวมโอนลดท้ังส้ิน  เป็นเงิน  549,800 บาท 
  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
           หมวด ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 

- เครื่ องสูบน้ํ าแบบหอยโข่ ง ขนาด 4 นิ้ ว เครื่ องยนต์ดี เซล ขนาดไม่น้อยกว่ า 15.5 แรงม้ า                                         
พร้อมแท่นและอุปกรณ์ประจําเครื่องสูบน้ํา จํานวน 6 เครื่อง  เครื่องละ 83,300 บาท เป็นเงิน       
499,8๐๐ บาท  

- เครื่องสูบน้ําพญานาค ขนาด 5 นิ้ว X 12 ฟุต ติดต้ังเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ประจําเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท เป็นเงิน  50,000 บาท          
รวม 2 รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน    549,800 บาท 

 
/ตามระเบียบ… 



๑๐ 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด            
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ      
สภาท้องถิ่น 

    จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ    18    เสียง  
                                  งดออกเสียง   -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)     

  ด้วยคะแนน    18     เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  7   เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) (ส านักการศึกษา) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                

ทางด้านดนตรี  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2567        
ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ  (ท.8)  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ  (ท.8)  ได้ดําเนินการแต่งต้ัง 

  คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี        
เป็น “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” และดําเนินการประเมินความพร้อมในการจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2565  ตามหลักเกณฑ์ฯ เรียบร้อยแล้ว  
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ผลปรากฏว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)  มีความพร้อม
อยู่ในระดับ 3 สถานศึกษามีความพร้อมมาก  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษา
ท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของ      
ปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ีจะจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เทศบาลนครนครสวรรค์
จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์    พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)  

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

/นายพรสวัสด์ิ… 



๑๑ 
 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) (สํานักการศึกษา) 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ     18     เสียง  
                                  งดออกเสียง    -     เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) (ส านักการศึกษา) 

  ด้วยคะแนน     18   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  8   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการฯ) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66          

เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต          
คนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 204 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม         
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
   งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  
   - โครงการส่งเสริมสนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ โอนลด 56,000.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   
   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
    - ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทําการกั้นห้องจัดต้ังเป็นศูนย์บริการ   คน

พิการท่ัวไป ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร พร้อมติดต้ังประตูและหน้าต่าง 
   งบประมาณ  56,๐๐๐.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2565 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 10 รายละเอียด ปรากฏตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ท่ีแนบมาพร้อมญัตตินี้ 

                       โดยการอนุมัติเป็นอํานาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

 
/ในงบลงทุน... 



๑๒ 
 

  ในงบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการฯ)   
   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ      18     เสียง  
                                  งดออกเสียง     -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการฯ)  

  ด้วยคะแนน    18    เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  9   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมเพือ่ถอนคืนเงินภาษีป้าย 
ปี 2563 – 2565 (ส านักคลัง) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับภาษีป้าย ประจําปี 

2563 - 2565 เพื่อจ่ายให้กับนายสมบัติ   งามวัฒนาเจริญ  เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่าป้ายของ 
  นายสมบัติ  งามวัฒนาเจริญ  จํานวน  3 ป้าย   ได้ทําการรื้อถอนและไม่ได้ติดต้ังแล้ว  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534  

ซึ่งนายสมบัติ  งามวัฒนาเจริญ   ได้ชําระค่าภาษีป้าย  ดังนี้ 
   1. ปี 2563  เมื่อวันท่ี 13 กันยายน  2565  ตามใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  เล่มท่ี 23  เลขท่ี 

100  จํานวนเงิน 1,416.80.- บาท    
   2. ปี 2564  เมื่อวันท่ี  13 กันยายน  2565  ตามใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  เล่มท่ี 29 เลขท่ี 

001  จํานวนเงิน  1,716.- บาท   
   3. ปี 2565  เมื่อวันท่ี  13 กันยายน  2565  ตามใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  เล่มท่ี 29  เลขท่ี 

002  จํานวนเงิน 1,716.- บาท   
   นายสมบัติ  งามวัฒนาเจริญ  จึงมีความประสงค์ขอคืนเงินภาษีป้าย ปี 2563 - 2565 จํานวน  

2,640.- บาท 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
  “ข้อ 94  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้

ภายในกําหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95  และ
ข้อ 96” 

   ข้อ 95  การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94  ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

/(1) เหตุผล… 



๑๓ 
 

   (1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําส่งเป็นเงินรายรับท่ีนําส่งแล้ว 
   ข้อ 96  วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านสุภาพร  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

  ขอสอบถามว่า ในเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นความผิดของเทศบาล หรือเป็นความผิดของนายสมบัติ 
ในเรื่อง ขอถอนเงินคืนภาษีป้าย เพราะว่ายังมีการจ่ายเงินต้ังแต่ ปี 63 – 65 ของป้ายนี้ ถ้ายกเลิกแล้ว
ทําไมไม่แจ้งต้ังแต่ปี 63 แล้วทําไมต้องจ่ายเงิน ขอทราบเหตุผลด้วยค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับในเมื่อป้ายก็ไม่มีแล้วแต่เขาก็ยังมาจ่ายภาษีอีกในเมื่อปลด 
    ป้ายออกไปแล้ว 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  คือตามระเบียบฯ คือเราต้องคืนครับท่านสุภาพร  เขามาจ่ายเงินเราเป็นหน่วยงานก็ต้องรับ 
รองประธานสภาเทศบาลตามท่ีท่านนายกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่มีป้ายและมาชําระ แต่เมื่อเขามาชําระเราต้องคืนให้เขา มีสมาชิก 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินภาษีป้าย 

ปี 2563 – 2565 (สํานักคลัง)  

   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ     18     เสียง  
                                  งดออกเสียง     -      เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินภาษีป้าย ปี 2563 – 
2565 (ส านักคลัง) 

  ด้วยคะแนน    18     เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  10   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินค่าภาษีที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ส านักคลัง) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับค่าภาษีท่ีดินและ         

ส่ิงปลูกสร้าง ประจําปี  2565 เพื่อจ่ายให้กับ นายเนปจูน บุญวงษ์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 
 

/นายเนปจูน...   



๑๔ 
 

            นายเนปจูน  บุญวงษ์  ได้ชําระเงินค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2565  จํานวนเงิน  4,964.75 บาท  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 119  เลขท่ี  36  ลงวันท่ี  29  สิงหาคม  2565  และได้ยื่นคําร้องขอให้     
เทศบาลฯ ทบทวนการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2565  ซึ่งผลการพิจารณาคําร้องการทบทวน
ประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. 2565  นายเนปจูน  บุญวงษ์  ได้รับการยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีในการคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561    
ข้อ 94  นายเนปจูน  บุญวงษ์  มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีชําระไว้        
จํานวนเงิน 4,964.75 บาท  (ส่ีพันเก้าร้อยหกสิบส่ีบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

          จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป  
   กรณีนี้เขามาชําระภาษีเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 พอมันเกินวันท่ี 30 การคืนเงินต้องจ่าย

ขาดเงินสะสมโดยผ่านสภา ซึ่งเขาอาจจะได้รับการยกเว้นแต่เขาจ่ายภาษีไปแล้วเราต้องดําเนินการคืนให้
เขา ขอบคุณครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเรื่องการคืนเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินค่าภาษี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2565 (สํานักคลัง)   
   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ       17    เสียง  
                                  งดออกเสียง     -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินค่าภาษีที่ดินและ     
สิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ส านักคลัง) 

    ด้วยคะแนน      17    เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  11   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักศึกษา) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ

ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการศึกษา  รายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างกําแพง             
กันดินสไลด์บริเวณด้านหลังอาคารน่านของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.9)  เนื่องจากบริเวณ
ด้านหลังอาคารน่านมีกองหินและดินท่ีสูง สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้  เพื่อเป็นการป้องกันและ 

  เพิ่มความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามรายละเอียด ดังนี้   

 
 

/โอนลด… 



๑๕ 
 

   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน        480,000 บาท 
            รวมโอนลดเป็นเงิน       480,000 บาท 
   โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินสไลด์บริเวณหลังอาคารน่าน    จํานวน     480,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงกันดินสไลด์บริเวณหลังอาคารน่านของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครสวรรค์ (ท.9) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 
        รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน       480 , 000  บ า ท

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563  หมวด 4 ข้อ 27     

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป 
   ในส่วนนี้เราจะดําเนินการด้านหลังอาคารทําเป็นสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด เลยจําเป็นต้อง

ทํากําแพงกันดินและปรับปรุงสนามในการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเดือนมีนาคมต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง    สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักศึกษา)   
   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ     17    เสียง  
                                  งดออกเสียง      -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักศึกษา) 

    ด้วยคะแนน      17   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  12   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จากการ
ตรวจสอบงบประมาณโครงการท่ีต้ังไว้ของสํานักช่าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปรากฏว่ามี
โครงการของดดําเนินการ  1  โครงการ  ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง  บริเวณอาคารสัญลักษณ์ 

 
/ต้นแม่น้ํา... 



๑๖ 
 

  ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา งบประมาณ 15,000,000 บาท จึงเห็นควรนํางบประมาณดังกล่าว มาโอนเพิ่มใน
งบประมาณรายจ่ายประจําของสํานักช่าง ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้กับ  สํานักการศึกษา จํานวน 2 โครงการ เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 “นครสวรรค์เกมส์”พ.ศ.2566และกีฬาอาวุโส 

  แห่งชาติ ครั้งท่ี 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ.2566 ซึ่งได้มอบหมายให้เทศบาลนครนครสวรรค์ ดําเนินการ
เบิกจ่ายให้ในบางส่วนของโครงการ และสํานักการศึกษา มีงบประมาณ ไม่เพียงพอสําหรับนํามาโอน
งบประมาณจัดการแข่งขันกีฬา ท้ัง 2 โครงการได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) แก้ไข ครั้งท่ี 5/2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด งดด าเนินการ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงบริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา        
         งบประมาณต้ังไว้   15,000,000  บาท 
               โอนลด               15,000,000  บาท 
                                                             รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น   15,000,000 บาท 
                 โอนเพิ่ม 
                 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
                 1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                     โอนเพิ่ม                2,000,000  บาท 
   โอนต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่ 
                 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน ห ม ว ด

ค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
   2. การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ.2566 
                                                                             โอนเพิ่ม             10,652,820  บาท 
   3. การจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 "ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ.2566 
         โอนเพิ่ม                2,347,180  บาท 
                       รวมโอนเพิ่ม และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน      15,000,000 บาท 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

      จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา ต่อไป 
   ในส่วนนี้ คือ พอดีเขื่อน 15 ล้าน การออกแบบยังไม่เรียบร้อย พวกเราต้องจ้างออกแบบ

เพราะเป็นแบบท่ียากเหมือนกันในการทํา เพราะในส่วนของเขื่อนท่ีทรุดๆ เราจะทําชิพพายท่ีจะชิพเป็น
เขื่อน ตอนนี้เราก็หาคนมาออกแบบให้เราให้เสร็จก่อน บังเอิญทางจังหวัดงบประมาณในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนมันไม่พอ ค่าใช้จ่ายดําเนินการประมาณ 90 กว่าล้านแต่เงินเราได้มา 56 ล้านเราก็
ต้องหาเงินสนับสนุน เงินบริจาค มันก็ยังไม่พออยู่ เขาเลยขอให้เทศบาลช่วยในเรื่องพิธีเปิด-ปิด 8 ล้าน 
จํานวน 2 กีฬา คือ กีฬาเยาวชน และกีฬาอาวุโส และจํานวนเครื่องเสียงต่าง ๆ บริเวณสนาม 50 กว่า
สนามท่ีเราต้องเช่า 2 ล้านกว่า และค่าซ่อมแซมสนามอีก 3 ล้านซึ่งไม่น่าจะพอแต่เราก็ต้องทําท่ีทําได้
เท่านั้นเองจึงต้องใช้งบประมาณของเทศบาลดําเนินการในส่วนนี้ 

/นายพรสวัสด์ิ… 



๑๗ 
 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ในเรื่องการโอนเงินงบประมาณตามท่ีท่านนายกได้ 
รองประธานสภาเทศบาล นําเรียนเหตุผล  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อนําไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักช่าง)   

   โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ       18   เสียง  
                                  งดออกเสียง     -   เสียง 
                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ส านักช่าง) 

    ด้วยคะแนน    18   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  13   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ เพื่อแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบถึง
การขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี (ส านักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ในระเบียบวาระท่ี 13 นี้ ผมขออนุญาตถอนญัตติก่อนครับ  

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล           เป็นอันว่า ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 13 นี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่  14  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบให้เช่าร้านจ าหน่ายอาหาร   และของเบ็ดเตล็ด 
                              ในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์  โดยไม่เปิดประมูล (ส านักคลัง)   
นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบให้เช่าร้านจําหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ดในอาคาร                  

  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์   โดยไม่เปิดประมูล  เน่ืองจากได้ดําเนินการเปิดประมูลแล้ว 2 ครั้ง ไม่มี 
   ผู้สนใจมาประมูล   และนางทณย์ษรณ์ รัตนฟูวงศ์ ได้ยื่นคําร้องขอเช่าร้านจําหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ด  ในอาคาร 
   สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน  2 จุด  
     จุดที่ 1 พ้ืนที่ 13.50 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าเดือนละ  2,000 บาท 
     จุดที่ 2 พ้ืนที่ 62.50 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าเดือนละ  10,000 บาท 

เห็นควรเสนอสภาเทศบาลเห็นชอบโดยไม่เปิดประมูล เพ่ือประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับรายได้ค่าเช่า
พ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองและได้กําหนดเงื่อนไขการเช่า ดังน้ี 

/1. ให้ผู้ประกอบการ… 
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    1. ให้ผู้ประกอบการค้าเช่าโดยไม่เปิดประมูล 
   2. ค่าเช่ารวมทั้ง 2 จุด  เดือนละ 12,000 บาท  
   3. ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
   4. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท  
   5. เงินประกันสัญญาร้อยละ 10 ของค่าเช่า 1 ปี เป็นเงิน 14,400 บาท 
   6. ค่าตอบแทนในการจัดการเช่า เป็นเงิน  12,000 บาท (1 เท่า) 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
  2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล  

(1) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(2) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหน่ึง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา

ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งน้ีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาต่อไป 
ในส่วนน้ี เราได้เปิดประมูลไป 2 ครั้ง  2 รอบแต่ไม่มีใครมา เราเลยใช้วิธีการเจรจาเราก็ขอเขา 15,000 บาท เขาบอกว่า
เขาไม่ไหวขอเช่า 12,000 บาท เราก็ให้และรอดูวันข้างหน้าว่าอย่างไร 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง    สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดใหค้วามเห็นชอบการให้เช่าร้านจําหน่ายอาหาร 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  และของเบ็ดเตล็ดในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล (สํานักคลัง)

 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ      17     เสียง  
                                  งดออกเสียง      -     เสียง 
                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ความเห็นชอบการให้เช่าร้านจ าหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ดใน

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์   โดยไม่เปิดประมูล  (ส านักคลัง)  
  ด้วยคะแนน    17   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  15   เรื่อง   อื่นๆ  

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน สท.ธนู 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ   

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

  ขอนําเรียนไปยังท่านรองฯ จตุรวิทย์ ผ่านท่านประธานสภาฯ ขอย้อนไปในระเบียบวาระท่ี 7 
โรงเรียน ท 8 เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษ คือ เป็นโรงเรียนดนตรี และโรงเรียน ท 9 ก็เป็นโรงเรียนกีฬาท่ี
ผ่านมา โรงเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ผมขอฝากให้ท่านพิจารณาดูว่า โรงเรียนของเราจะมี
ลักษณะพิเศษ มีลักษณะว่านักเรียนของเรามีคุณสมบัติในการสอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ได้ขอสัก
โรงเรียนหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง คือ ปีหน้าเราจะมีกีฬาสําคัญ 2 งาน ซึ่งท่านนายกบอกว่าจะมีประชาชนเข้ามา
อยู่ในบ้านเราเป็นหมื่นๆ คน ผมจึงขอฝากในเรื่องภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเราไม่ทราบจะเป็นไปได้หรือเปล่า 
ยกตัวอย่าง เช่น  โรงแรมอรามิส ซอยวิมานแมน ฟุตบาทบางทีมีหญ้ารกและมีเต็นท์เก่าขาดอยู่ริมฟุตบาท 

/และป้ายโฆษณา... 
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และป้ายโฆษณาต่างๆ ท่ีหมดอายุแล้วก็คงท้ิงไว้ ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยครับว่าของเล็กๆ น้อย แบบนี้ท่ี
คนผ่านไปมาเห็นแล้วดูไม่สวยงาม ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   สําหรับเรื่องป้ายต่างๆ เด๋ียวผมให้งานเทศกิจไปดําเนินการ ซึ่งแถวนั้นไม่ใช่จุดผ่อนผัน เพราะ

งานเทศกิจเขาจะสํารวจป้ายต่างๆ ว่าหมดอายุหรือยัง เพราะว่าก่อนท่ีเขาจะมาติดต้ังเราต้องแสตมป์พอ
หมดอายุเราต้องเก็บหมด สําหรับเรื่องโรงเรียนขอให้รองฯ จตุรวิทย์ ตอบ และขอเรียนว่าท่ีเราให้โรงเรียน  

 ท 8 เก่งเรื่องดนตรีเพราะเขามีวงดนตรีอยู่แล้วเขาเลยขอมาให้อนุมัติเพราะจะได้ดําเนินการเบิกจ่ายในส่วน 
 ค่าใช้จ่ายได้เพราะเราต้องขออนุมัติไปท่ีกรมฯ ด้วย ส่วนโรงเรียน ท 9 เราเป็นลักษณะพิเศษด้านกีฬาอยู่

แล้ว สําหรับโรงเรียน ท 6 ลักษณะพิเศษในเรื่องฟุตบอล ฟุตซอล ระดับประถม ซึ่งเราต้องทําไปถึงระดับ ม 
2 และ ม 3 เราจึงต้องฝึกเด็กตั้งแต่ระดับประถมและส่งต่อไปให้โรงเรียนกีฬา เพราะถ้าเราไม่ฝึกเด็กต้ังแต่
ระดับประถมเราจะไปแข่งขันสู้เขาไม่ได้ ของ ท 6 จะมี 2 ชนิด คือ ฟุตบอล กับวิทย์คณิต ถ้าเราจะต้องทํา
โรงเรียนพิเศษท่ีเก่งนั้นเราอาจจะต้องทําโรงเรียน ท 4 แต่ท้ัง 9 โรงเรียน ต้องทําเข้ามาเสนอ ซึ่ง ผอ.สํานัก
การศึกษาต้องเสนอมาซึ่งท้ัง 9 โรงเรียนต้องทําลักษณะพิเศษท่ีไม่ซ้ํากัน  

นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ  เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
รองนายกเทศมนตรี   ส่วนเรื่องท่ีจะมีการสอบเข้าท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ ตามการจัดการศึกษาในปัจจุบันเราก็ได้มี

การมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยได้มอบนโยบายไปให้ทุกโรงเรียนให้มีการจัดการพัฒนาทางด้าน
วิชาการให้มีการเข้มงวดรายวิชาท่ีจําเป็น โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และมี
การปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเล็กน้อยในเรื่องของการคัดห้องเรียนและเด็กท่ีมีความพร้อมด้าน
การศึกษามากกว่ามารวมห้องเดียวกัน เพื่อท่ีเราจะสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
มากขึ้น แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นถ้าจะแยกโรงเรียนไปเลยนั้น อาจจะยังไม่เหมาะสมกับในช่วงปัจจุบัน เพราะว่าเด็ก
ของเรานั้นเราไม่อาจคัดเกรดคุณภาพได้เลยทีเดียวเราจึงต้องค่อยๆ ปรับเปล่ียนทางด้านวิชาการซึ่งได้มีการ
มอบนโยบายไปแล้ว เพื่อเป็นไปแนวทางเดียวกันและพร้อมๆ กัน ขอบคุณครับ 

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

 คือ ในเรื่องเต็นท์ท่ีว่านั้นเป็นเต็นท์ท่ีเขาไม่ได้ขายของแต่ต้ังไว้เฉยๆ และขาดครับ ผมขอ
อนุญาตนําเรียนอีกเรื่องในอุทยานสวรรค์ ขอภาพประกอบด้วยครับ นี่คือปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคตจะสร้างความเดือดร้อน รําคาญ อุทยานสวรรค์ของเรามีงานคนก็จะเยอะมาก ปัจจุบันท่ีทราบมา 
มีคนของเทศบาลเราไปซื้อกระรอก กระแต มาจากจตุจักร และปัจจุบันนี้ได้ออกลูกหลานมาจํานวนมาก
และพี่น้องประชาชนก็ไปตอกตะปูตามต้นไม้และนํากล้วยไปแขวนไว้ให้ ตอนนี้ขยายพันธุ์พลเมืองเป็น
จํานวนมากและต่อไปในอนาคตผมคิดว่าต้องเจอปัญหาแน่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แต่ในอุทยานสวรรค์ ออกไป
ข้างนอกดูตามภาพที่นําเสนอ และไปตามเสาไฟจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้พี่น้องประชาชน
ไปเรื่อยๆ ส่ิงสําคัญอาจจะไปทําให้ระบบไฟตามหม้อแปลงระเบิดขึ้นมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่
น้องประชาชนท่ีใช้ไฟผมขอฝากไว้ในเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี      ส่ิงเหล่านี้เป็นธรรมชาติ เราต้องคอยดูแลและคอยแก้ไขไปเรื่อยๆ ซึ่งท่ีบ้านผมก็มีการเกิดเหตุ

นอกจากกระรอก กระแต ยังมีนกพิราบท่ีทําให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อตก็มาจากส่วนนี้ วิธีท่ีแก้ไขท่ีดีสุด คือ การ
นําสายไฟลงดินครับ 

/นายกฤตภาส… 
 



๒๐ 
 

นายกฤตภาส คชรัตน์ เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

  ผมขอนําเสนอในช่วงท่ีเราจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เสนอให้เทศบาลเราจัดทํา
ใบปลิว  หรือวารสารท่ีแนะนํา  แหล่งกิน  แหล่งเท่ียว  แหล่งช็อป  ให้เป็นรูปธรรมไว้ตามร้านต่างๆ เพื่อ
แจกจ่ายให้นักกีฬาท่ีเขาจะมาเยือนจังหวัดนครสวรรค์เราในปีหน้า  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   เราไม่มีใบปลิวครับ เราเลิกใช้ไปแล้ว  แต่เรามีแอปพลิเคช่ันของเทศบาลท่ีเรากําลังดําเนินการ 

และผมต้องนั่งหัวโต๊ะทุกวันพุธเทศบาลเรากําลังเขียนกันอยู่ในเรื่องนี้  และเราได้ประมูลกันไปแล้วเราใช้
งบประมาณของเทศบาลประมาณ 8 ล้านกว่า แต่ประมูลไปแล้ว 5 ล้านกว่า ซึ่ง AIS เขาประมูลได้ และเขา
มาเขียนแอปพลิเคช่ันและเราก็นั่งดูเขาจะมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และมีการทําระบบส่วนลด 
ใครที่เข้ามาในเมืองไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีเขาจะมี  QR-Code ท้ังหมด และเราประสานกับร้าน 
ร้านจะมี QR-Code ของร้านและสามารถใช้สแกนท่ีโทรศัพท์ได้เลย และจะมีส่วนลดให้เลย สถานท่ี
ท่องเท่ียวก็เช่นกันเราใส่ให้หมด นักกีฬาจํานวนประมาณหมื่นหกพันกว่าคน ใส่ล่วงหน้าและเขาสามารถเปิด
แอปพลิเคช่ันของเทศบาลท่ีช่ือ Smart Sport City ในส่วนนี้ จะดูการแข่งขัน จะดูสนามแข่งขัน จะจองรถ 
หรืออื่นๆ ใด ในแอปพลิเคช่ันนี้ได้เลยและต้องเสร็จภายในกุมภาพันธ์นี้ให้ได้ เพื่อท่ีเริ่มต้นทุกอย่างจะให้คนท่ี
เข้าชมใช้สแกนใช้ได้หมด เราอยากจะรู้สถิติการเข้าชม สถิติการแข่งขันอะไรก็ดูได้ทุกอย่าง ว่างๆ ผมขอเชิญ
มาดูตอนท่ีเราประชุม เราจะได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ออกไปให้เร็วท่ีสุดทาง line Facebook ต่างๆ และ
ประชาชนท่ัวไปก็สมัครเข้ามาดูได้โดยใช้เลข 13 หลัก สถานท่ีพักของเทศบาลท้ังหมดทุกแห่งแต่เราก็จะมี
การกําหนดว่าอะไรที่ดูได้ โดยจะใช้ได้ท้ังหมดภายในกุมภาพันธ์นี้ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ในส่วนนี้ท่านนายกได้นําเสนอ ท่าน สท.กฤตภาส ให้เข้าใจแล้วนะครับ นี่คือ วิสัยทัศน์ของ  
รองประธานสภาเทศบาล เมืองเราเป็นเมือง Smart City เราไม่มีกระดาษและแผ่นปลิวแล้ว ตามท่ีเราได้ไปดูงานท่ีเทศบาลฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯแม่เหียะ และตอนนี้มีข้อระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ซึ่งอีกหน่อยเราจะประชุมสภาฯ 

ทางออนไลน์กัน แต่ตอนนี้เราก็รอเครื่องมือท่ีท่านนายกจะจัดสรรให้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีเราได้ไปดูงานท่ีเทศบาลฯ แม่เหียะ เราได้เห็นว่าท้องถิ่นของเขาท่ีใช้ระบบแอปพลิเคช่ัน 

ท้ังหมด ซึ่งในวันท่ี 10 นี้เป็นวันท่ีเราต้องประกาศใช้ระบบ DGA  คือ Digital Government 
Applications  จะมีอยู่ระบบหนึ่งคือ เรื่องระบบสารบรรณออนไลน์ ผมได้ส่ังให้ดําเนินการไปหมดแล้วและ
เราได้สมัครกับ DGA เรียบร้อยแล้ว และเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างน่าจะเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ และเราก็จะเริ่ม
ระบบสารบรรณออนไลน์ ในเดือนมกราคม 66 ท่ีเข้ามาท้ังหมดนี้ก็จะให้ทางสํานักPrint  เราก็จะเริ่มในส่วน
ของหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ซึ่งผมกส็ามารถดูได้เลย และใช้ลายเซ็นต์ออนไลน์ในการอนุมัติว่าได้มอบหมาย
ให้ใครไปดําเนินการเรื่องใดได้เลย ก็จะลดปริมาณหนังสือท่ีเสนอมาได้ ส่วนเรื่องของใบอนุญาตการก่อสร้าง 
และการขอใบอนุญาตต่างๆ ได้เรียกหัวหน้าส่วนมาประชุมเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของสาธารณสุขฯ  ก็จะ
สามารถออกใบอนุญาตออนไลน์ได้เลย การใช้บัตรประชาชน  ก็ไม่ต้องเพราะเรามีศูนย์ 

 ทะเบียนราษฎรของเราไว้ตรวจสอบได้เลย แต่ถ้าเป็นเทศบาลเล็กๆ เขาไม่มีศูนย์ทะเบียนราษฎร ก็จะเป็น
ปัญหาเพราะเขาต้องเอาคนของเขาไปนั่งท่ีอําเภอเพื่อตรวจสอบกันในส่วนนี้ ซึ่งการขอใบอนุญาตต่างๆ 
ประเภทร้านอาหารประชาชนก็ไม่ต้องมาท่ีเทศบาลแล้ว เพราะเรามีการประกาศกําหนดวิธีการขอว่าต้อง 

/ดําเนินการ... 



๒๑ 
 

 ดําเนินการอย่างไรไว้แล้ว อีกเรื่อง คือ One Stop Service เรากําลังดูว่าเรามีความพร้อมขนาดไหน เราต้อง
จัดให้มีความพร้อมก่อนถึงจะใช้ และเรื่องภาษีเรื่องการเก็บขยะตอนนี้เราเก็บพร้อมกับทางประปา ส่วน
แอปพลิเคช่ันของประปาเรากําลังเร่งดําเนินการให้ใช้ได้สมบูรณ์แบบภายในเดือนมกราคมนี้ ค่าน้ําประปา
สามารถจ่ายเงินผ่านออนไลน์ได้หมดแล้ว เช็คค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าขยะออนไลน์ได้หมด เราจะโยงเข้า
แอปพลิเคช่ันของเทศบาล ซึ่งตอนนี้ผมให้ทําโดยรวมของ DGA ท่ีมี 5 อย่างมาหมด และเรื่องข้อมูล Big 
Data กําลังคุยกันอยู่ในเรื่องภาษีเรากําลังดูแอปพลิเคช่ันการเก็บภาษีดิจิทัลก่อนว่าสามารถนํามาผนวกของ
เราได้หรือไม่ เพราะตอนนี้ของเราใช้ LTAX3000 เราพยายามท่ีจะทําทางออนไลน์ให้หมด ในอนาคตในปี 
66 ได้ในส่วนหนึ่งและในปี 67 อยากให้ระบบใช้ได้ท้ังหมดซึ่งเราต้องดําเนินการค่อยเป็นค่อยไปในส่วนนี้ 
ส่วนงบประมาณ 2.2 ล้าน ผมส่ังให้ไปทําในเรื่องฉุกเฉินเรามี 10 จุด ผมได้ส่ังให้ไปทําเพิ่มขึ้นในงบ 2.2 
ล้านนี้ ส่วนในเรื่องงบประมาณท่ีจะทําในเรื่องการประชุมสภาเราพอมีงบเหลือจ่ายท่ีพอจะทําในส่วนนี้ใน
อนาคตจะประชุมสภาท่ีผ่านท่านก็ได้ แต่ก็อยากให้มาประชุมท่ีนี่จะได้เห็นหน้ากัน  และต่อไปก็สามารถ
ตรวจสอบระบบต่างๆ ได้ในแอปพลิเคช่ันของเทศบาลเรา นี่คืออนาคตท่ีวางไว้ เพราะเราจะเป็น Smart 
City แล้วเราก็ต้องทําตามให้ทันในส่วนนี้ท้ังหมดก็นําเรียนให้ท่านสมาชิก และทุกท่านทราบว่าเราได้วาง
อนาคตในเรื่องท่ีจะดําเนินการหมดแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ขอบคุณครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี เพื่อเป็นเกียรติกับสภาเทศบาลของพวกเรา   
รองประธานสภาเทศบาล ผมขอเรียนเชิญท่านวุฒิธร อาจต้น  ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวต่อท่ีประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายวุฒิธร อาจต้น  เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ   กระผมนายวุฒิธรณ์ อาจต้น ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ ให้เข้ามาร่วมประชุมสภาเทศบาล 
 นครนครสวรรค์ท่ีทรงเกียรติแห่งนี้เป็นประจําครับ รู้สึกดีใจ และอบอุ่น และได้รับการต้อนรับอย่างดี และ 
 ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด  ใ 
นช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาอย่างดีมาก หากมีเรื่องใด 
 ท่ีจะให้ทางเรารับใช้หรือให้คําปรึกษาใดๆ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดยินดีครับ  

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอบคุณทุกท่านมากครับสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านสิทธิโชคครับ   
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 

นายสิทธิโชค เปาอินทร์ เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
  ผมขอฝากคณะผู้บริหาร ด้วยตัวผมเองจะมีความผูกพันกับศาลเจ้า พอดีบริเวณศาลเจ้าพ่อมังกรทอง กับ 
  สะพานดําบริเวณข้างๆ  ริมแม่น้ําจะมีถนนท่ีค่อนข้างทรุด  ซึ่งถ้ารถขับมาเร็วๆ  หน่อยก็จะเกิดอุบัติเหตุ 
  ได้ง่าย และตรงนั้นจะเป็นเมนท่อใหญ่ท่ีระบายน้ําลงสู่แม่น้ํา ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบดูใหด้้วย 
  เพื่อความปลอดภัยและ เพื่อความเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    ขอบคุณครับ เด๋ียวผมส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบและสํารวจให้ บริเวณนั้นน่าจะมีรอยรั่วทําให้

ถนนทรุดลงไปและตอนนี้กําลังให้สํารวจและแก้ไขบริเวณตีนสะพานเดชาท้ัง 2 จุดท่ีทรุดอยู่ ซึ่งผมขับรถ
ไปก็รู้แล้วว่าเราจะเริ่มตรงไหนดี ผมได้ให้คนลงไปสํารวจหาจุดว่ารั่วตรงไหนท่ีทําให้ถนนทรุด เพราะ
บริเวณตรงนี้ใช้ท่อสูบหมดพอใช้ท่อสูบแล้วบริเวณดินท่ีอยู่ตรงใต้จุดนี้พอท่อรั่วดินก็จะไปกับน้ําด้วยและก็
ทรุดตรงนี้ อาจจะต้องเปิดถนนแต่ถ้าเปิดแล้วเราก็ต้องทํา 

/นายจิรัฐชัย... 



๒๒ 
 

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

  ผมขอสอบถามท่านประธาน เรื่องงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนของจังหวัด
นครสวรรค์ ว่าทางเทศบาลเราได้งบส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ ในจังหวัดเราจะมีงบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น เช่น อบจ. อบต. มาช่วยซับพอร์ทในส่วนนี้บ้างหรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณเมื่อก่อนเราคิดว่า เราจะของบจาก อบจ.  และองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด 

144  แห่งในจังหวัดนครสวรรค์  ผลปรากฏว่า  ทางกาญจนบุรีไปหารือกรมฯ   ว่าจะจัดการแข่งขันกีฬา 
ผลปรากฏว่า กรมฯ ตอบจดหมายว่า อปท.สามารถอุดหนุนได้แต่ต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขัน การจัด
สถานท่ีแข่งขันอะไรต่างๆ แบบนี้ ทางท่านรองฯ ได้มาคุยกันซึ่งจริงๆ แล้วทาง อบต. ก็จะสนับสนุนเกือบ   
11 ล้านและ อบจ. เกือบ 20 ล้าน ก็ทําไม่ได้เลย เราก็มาคุยกันว่าจะทําอย่างไร ด้วยทาง อบต.เขาไม่ได้มา
จัดกีฬาและมาร่วมในกีฬา เราก็จะให้เป็นกองเชียร์ที่มาเชียร์ร่วมกันภายหลังจังหวัดไม่สามารถดําเนินการได้  
เพราะสถานท่ีการแข่งขันส่วนมากจะอยู่ในเขตเทศบาลท้ังหมด นอกเขตมีเพียงไม่กี่แห่ง ถ้า อปท.ท่ีจะ
สนับสนุนในเขตเมืองพอได้ เลยตัดปัญหาในส่วนนี้ไป ส่วนทาง อบจ. เขาก็บอกว่าสถานท่ีการแข่งขันท้ังหมด
เขาจะดําเนินการปรับปรุงให ้ส่วนสนามบางแห่งเราดําเนินการปรับปรุงได้เพียงนิดหน่อย ซึ่งเราได้ต้ังงบไว้
ปรับปรุงสนามท่ีเป็นของเราประมาณ 7 ล้านกว่าบาทในสนามกีฬากลางและอีก 5 แสน ซึ่งดําเนินการได้
ประมาณนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดําเนินการในส่วนนี้ 

นายธนู ชีวินโชติมา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

  มี 2 เรื่องท่ีจะติดตามครับ เรื่องแรกเป็นช่ือของซอยบริเวณถนนหลังสนามกีฬากลาง ซึ่งเคยได้
สอบถามในท่ีประชุมไปครั้งหนึ่งแล้ว และเรื่องท่ีสอง  ขอขอบคุณท่านนายก ท่ีท่านให้ไปดูงานท่ีเทศบาลฯ 
แม่เหียะ ซึ่งตอนท่ีผมเข้าไปไม่รู้สึกว่าเป็นสถานท่ีราชการท่ัวไป เหมือนเป็นสถานท่ีเอกชน ท่ีมีความ
ทันสมัยดูแล้วดี เทศบาลเราบริเวณช้ันล่าง มีสถานท่ีเยอะเมื่อก่อนมีซุ้มประชาสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้
คําแนะนําประชาชนท่ีมาติดต่อราชการว่าจะทําอะไร   ต้องดําเนินการอย่างไร   ผมขอฝากท่านผู้บริหาร
จัดเคาน์เตอร์สวยๆ และมีพนักงานประชาสัมพันธ์ คอยให้คําแนะนํากับประชาชนท่ีมาติดต่อ และ
สอบถามจะได้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําประชาชนได้ ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   สมัยก่อนท่ีดินแถวนั้นใช้ช่ือซอยปานพลอย เพราะเป็นท่ีดินของประเสริฐ ปานพลอย ตอนนี้ 
         ผมขออนุญาตให้ช่างไปสํารวจในเรื่องของซอยบริเวณนี้น่าจะต้องเปล่ียนช่ือเป็นตัวเลข ซอย 1 2 3 4 
        ประมาณนี้น่าจะเอาถนนหลักถนนใหญ่บริเวณหน้าเคหะเป็นช่ือถนน และเป็นซอยเลขคู่ เลขค่ี เหมือน 
  ซอยถนนโกสีย์ เด๋ียวดําเนินการให้ครับ ส่วนในเรื่องซุ้มประชาสัมพันธ์เดิมเรามีประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนั้น 
  ภายหลังเรามีการตั้งป้าย และบังพื้นท่ีบริเวณนั้นมาตลอด  จึงได้ย้ายประชาสัมพันธ์ไปอยู่ทางซ้ายมือ 
  เมื่อเข้าประตูมา เด๋ียวผมขอปรึกษาทางประชาสัมพันธ์ ว่าจะดําเนินการอย่างไรตามท่ีท่านสอบถามมา 
  และได้มอบหมายให้ไปคิดออกแบบว่าเราจะดําเนินการอย่างไรในการประชาสัมพันธ์ที่เราได้ไปดูงานท่ี 
  แม่เหียะมา เพราะเมื่อมีผู้มาติดต่องานควรต้องมีสถานท่ีให้ชัดเจน    ปัจจุบันเราใช้กั้นห้องเป็นพื้นท่ีเก็บ 
  เอกสารสําคัญของสํานักคลัง เนื่องจากสํานักคลังไม่มีสถานท่ีเก็บเอกสารประเภทฎีกาอะไรต่างๆ  
  จึงจําเป็นต้องย้ายมาใช้สถานท่ีตรงนั้นเป็นห้องเก็บเอกสาร ขอบคุณครับ 
 

/นายปัณณ์ณธีร์... 



๒๓ 
 

นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

   ผมขอเรียนสอบถามท่านนายก เรื่อง เกาะญวนท่ีเราถมถนนสร้างใหม่ในอนาคตผมเห็นถนน
 ท่ีมันเสียหายเนื่องจากรถทรายท่ีมาดูดทรายทําให้เสียหาย  เรามีแนวทางการป้องกันอย่างไรบ้างครับกับรถ 
 ดูดทรายท่ีเข็นขึ้นมาถนนท่ีเราจะสร้างใหม่  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ผมขอเรียนว่า ถนนบริเวณเกาะญวนเราขยายถนนไปเพื่อวางท่อระบายน้ําเพื่อเอาน้ําท้ังหมด

มาลงท่ีบ่อบําบัด แต่ถ้าหน้าน้ําคงทําไม่ได้เราจึงวางแผนว่าต้องบล็อกและสูบออกเลย ถนนเรายกระดับให้ดี 
 ขึ้นยกระดับให้เท่ากับถนนในเมืองบวก 26 เมตร รทก. และป้องกันน้ําท่วมด้วย เพราะว่าในปี 67 เราได้

เข่ือนมาปิดหน้าเข่ือนท้ังหมดระดับอยู่ท่ี 26 เมตร รทก. เหมือนกัน ส่วนรถทรายปีนี้เราไม่มีการให้ดูดทราย
แต่อันนี้เป็นทรายท่ีค้างเก่าท่ีเราต้องให้เขาขนขึ้น และผมเร่งให้เขาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 
เดือนนี้ เพื่อมิให้มีปัญหาในอนาคตข้างหน้า และเขาก็จะเล้ียวออกถนนทางบ่อบําบัดเลย ไม่ให้เขามาวิ่งบน
ถนนใหม่ ซึ่งถนนใหม่เราทําหนากว่าเดิมอีกประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร ถนนเก่าเดิมเป็นถนนลาดยาง
แต่ผู้รับเหมาเขาทําเป็นถนนคอนกรีตให้ฟรี อนาคตเราจะทําโดยรอบใหม่หมดเพราะเราจะได้พื้นท่ีตรงเขื่อน
เพิ่มข้ึนด้านหลังถนนมาเราอาจจะทําเป็นท่ีจอดรถ ท่ีออกกําลังกายเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตข้างหน้า 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านสมาชิกทุกท่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565  ท่ีพวกเราควรต้องรับทราบเพิ่มเติม ปัจจุบันระเบียบนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ สามารถให้มีการถ่ายทอดทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการประชุมสภาแล้ว ผมคิดว่าในอนาคต 

ท่านประธานสมศักดิ์ อาจจะต้องมาคุยกับท่านนายกว่า ประชาชนมีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเราอาจจะมีการถ่ายทอดการประชุมสภาของเราเหมือนท่ีประชุมสภาใหญ่  
  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญท่านสุภาพร 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
   เรื่องท่ีอยากรายงานให้ทราบ  คือ   เมื่อการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผ่านมาได้นําเรียนไปว่า 
  ป้ายบอกทางท่ีอยู่ในเขตเทศบาลท้ังหมดท่ีป้ายมีตัวหนังสือเลอะเลือน  และเราก็ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ให้กับ 
       ผอ.ช่าง  ซึ่งท่าน ผอ.ช่าง  ก็ได้ดําเนินการทําในถนนในเขตเทศบาลไปหลายจุดแล้ว  ขณะนี้ในบริเวณแยก 
  สะพานเดชาท่ีจะเล้ียวไปถนนต้นแบบก็ได้ปลดป้ายท่ีจางๆ ไปเพื่อดําเนินการแก้ไขและทําให้ใหม่ก็ขอฝากให้ 
       ลองดูว่า ในเขตเทศบาลเรายังมีจุดไหนท่ียังมีป้ายท้ิงร้าง  และไม่ได้ใช้และท้ิงร้างไว้ตามท่ีท่านธนูบอกว่าควร 
  จะท้ิงหรือเก็บมาปรับปรุงใหม่   ฝากท่านสมาชิกเราให้ช่วยดูว่ามีจุดไหน  และถ่ายภาพมาเพื่อให้กองช่างได้ 
  ปรับปรุงใหม ่  มีจุดหนึ่งท่ีอยากจะเพิ่มเติมเรื่องป้ายสถานท่ีท่องเท่ียว  เนื่องจากดิฉันเป็นนายกท่องเท่ียวอยู่ 
  ในการท่ีแนะนําให้กับคณะทัวร์มาสถานท่ีท่องเท่ียว  อย่างเช่น  คลองญวนเราจากเส้นริมน้ําถ้าเราผ่านทาง 
  ริมน้ําและไม่ทําในจุดท่ีว่าเดินด้วยมือถือ  หรือ  Google map เขาจะไปไม่ค่อยถูก อยากให้มีป้ายเป็นป้าย 
  ฟ้าขาวบอกสถานท่ีท่องเท่ียวใหชั้ดเจน  คลองญวนเรามีทางเข้าได้สองทาง  เราอยากให้ติดต้ังป้ายสถานท่ี 
  ท่องเท่ียวที่ชัดเจน เป็นคลองญวนชวนรักษ์ และทางสะพานท่ีจะเล้ียวข้ามไปพาสานจุดหนึ่งท่ีในเขตเทศบาล 
  ท่ีเราจะขึ้นไปควรมีป้ายบอกก่อนเล้ียวขวาชัดเจนไปจนถึงพาสาน  และอีกเรื่องกรณีนักท่องเท่ียวที่มีรถทัวร์ 
  หรือรถบัสมาสูงๆ  จะเข้าออกเส้นใดไม่รู้เลยว่ามีสายไฟ  และจะใช้เส้นทางไหนจากพาสานไปคลองญวนท่ี 
  รถบัสสูงๆ จะผ่านได้โดยไม่ติดสายไฟต่ําๆ ตรงนี้สําคัญเพราะมีปัญหาว่ารถทัวร์ท่ีเข้าไปแล้วไม่สามารถไป 
  กลับรถได้ 

/นายจิตตเกษมณ์… 



๒๔ 
 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   สําหรับไปให้ดําเนินการให้เนื่องจากหลาย จุดได้ใช้ป้ายช่ัวคราวและให้ทําแบบถาวรเลย ท้ังท่ี 
  พาสานและคลองญวน มอบงานท่องเท่ียวไปสํารวจ ส่วนในเรื่องของรถทัวร์สามารถเข้าได้หลายทาง แต่ 
  มีติดตรงพาสาน ผมแจ้งทางการไฟฟ้าไปหลายรอบแล้วให้ช่วยยกสายไฟฟ้าตรงพาสานขึ้นเพราะตอนไป 
  ปักเสา + 23 เองและเราไปถมดิน + 25 แล้วรถทัวร์ติดต้องหาไม้ไปช่วยยกสายถึงจะเข้าได้ ผมจะเร่ง 
  ประสานการไฟฟ้าให้มาดําเนินการให้เนื่องจากแจ้งการไฟฟ้าเป็นปีแล้วครับ 

นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา เรียน  ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 
   เรื่องประปาตรงสะพานนิมมานฯ   ท่ีอยู่ฝ่ังโน้นเจ้าของท่ีเขาจะถมดินอาจทําให้เข้าออกไม่ได้ 
      ทางฝ่ังโน้นตรงป้อมหนึ่งด้านล่างตรงใต้สะพาน เนื่องจากเข้าได้ทางเดียวถ้าเจ้าของท่ีเขาถมท่ีเกรงว่า 
      จะเข้าไม่ได้ครับ ตรงร้านอาหารอีแต๋น 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   เขาถมได้ไม่มีปัญหาในส่วนของเราครับ 

นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
รองประธานสภาเทศบาล  บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ ผมต้องขอขอบคุณท่านวุฒิธรณ์ อาจต้น  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  
  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
                                 การงาน ส่ือมวลชน ผู้แทนชุมชน  ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.15  น. 

        

 ลงช่ือ     บันทึกเทปรายงานการประชุม 

      (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
           พนักงานจ้าง  
     
 
 ลงช่ือ  ส.ท. ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

                 (ยุทธศักดิ์  สงฆ์รักษา) 

   เจ้าพนักงานงานธรุการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

/ลงช่ือ… 

 



๒๕ 
 

 
ลงช่ือ        ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

 ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 
    

 ลงช่ือ      ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   

 

 
 ลงช่ือ          เลขานุการสภาเทศบาล 

           (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              /ได้ตรวจสอบ... 



๒๖ 
 

 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันท่ี   18   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 
 

      ลงช่ือ        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
      ลงช่ือ                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 
      ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชีวินโชติมา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงช่ือ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย...สามัญ...สมัย..แรก...ครั้งท่ี.....1....ประจําปี พ.ศ. 2565   วันท่ี...27...เดือน......กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2566 
 

      ลงช่ือ    

   สมศักดิ์  อรุณสุรัตน์             (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 


